

## TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

## TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VỚI CÔNG TY TNHH LG INNOTEK VIỆT NAM



Ngày 16/04/2024, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) đã có buổi làm việc, trao đổi hợp tác với ông Jeong Junho – Trưởng Bộ phận phát triển nhân sự (Tập đoàn LG Innotek) cùng ông Kim Jingoo – Giám đốc hành chính, nhân sự cùng các thành viên Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam.

Trong quá trình trao đổi thảo luận, hai bên tập trung các vấn đề như kết nối chuyên gia, người học tham gia hội thảo, cơ hội thực tập, học bổng tham

quan thực tế, làm việc tại Công ty dành cho sinh viên UET và các hoạt động tổ chức chung như nghiên cứu khoa học, đào tạo theo đặt hàng giữa hai bên. Sau thời gian trao đổi về nhiều cơ hội hợp tác, TS. Nguyễn Thu Hương – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ khẳng định: “Nhà trường sẽ đồng hành với Công ty trong các hoạt động chung để hướng đến mối quan hệ phát triển bền vững giữa hai bên và đưa mối quan hệ này lên một tầm cao mới trong thời gian tới”. [Xem thêm](#)

## TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TRAO ĐỔI VỀ HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Ngày 09/04/2024, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi làm việc với Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội nhằm kết nối và trao đổi về định hướng hợp tác trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, Phó Hiệu trưởng Hoa Ngọc Sơn nhấn mạnh về tiềm năng phát triển, chương trình đào tạo cũng như cơ hội việc làm, du học của tiếng Đức và tiếng Ả Rập trong thời đại hiện nay. Bên cạnh đó, đại diện Trường Đại học Ngoại ngữ cũng đề xuất những phương án tối ưu nhằm triển khai hợp tác hiệu quả

Phó Hiệu trưởng Hoa Ngọc Sơn mong muốn qua buổi trao đổi trực tiếp này hai bên có thể xúc tiến hợp tác qua nhiều hoạt động cụ thể trong thời gian tới. Đáp lại, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Cao Đăng bày tỏ sự vui mừng khi được đến thăm và làm việc tại ULIS và mong muốn có cơ hội hợp tác cùng Nhà trường để cùng hoàn thành sứ mệnh nâng cao năng lực ngoại ngữ và cơ hội việc làm cho sinh viên. Buổi trao đổi và làm việc đã mở ra cơ hội hợp tác, thiết lập một bước tiến mới trong quan hệ hữu nghị giữa hai trường. [Xem thêm](#)

